



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 หน้า 17

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

3 ม.ตั้งอัมมศ.สู่เศรษฐกิจทุด!

3 มหาวิทยาลัยชื่อดัง "มธบ.-มศว-มสด." จัดมาตรการเด็ด อัมนักศึกษาสู่วิกฤติเศรษฐกิจ ระบุ "ม.ธุรกิจบัณฑิต" ฟรีค่าธรรมเนียม 3,600 บาท มศว ไฟเชียวนิสิตผ่อนค่าทำเนียบรายเดือน แคมอัดฉีดทุนเรียนฟรีเพิ่ม ขณะที่ มสด.เล็งผ่อนผันค่างานัก

ผศ.วัลย์วัฒนะศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (มธบ.) กล่าวว่า มธบ.ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคมร่วม 3 หมื่นคน ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและในอนาคต ในโอกาสนี้ มธบ.เตรียมเปิดบ้านฉลอง 40 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ Edu Fest@DPU มหกรรมการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2551 ที่ มธบ. ในงานไม่เพียงแต่จะพบกับสุดยอดผลงานวิชาการแล้ว นักเรียนที่เข้าร่วมงานยังวัดแววจาก 9 คณะที่ มธบ.เปิดการเรียนการสอน สนใจสอบถามได้ที่ 0-2954-7300 ต่อ 560, 699 หรือ www.dpu.ac.th

ผศ.วัลย์ยังกล่าวถึงมาตรการรองรับวิกฤติเศรษฐกิจว่ามธบ.มีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ นักศึกษา 1 เทอมในปีการศึกษา 2552 คิดเป็นเงิน 3,600 บาทต่อนักศึกษา 1 คน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง แต่เงื่อนไขว่านักศึกษาที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้ ต้องอยู่ในครอบครัวของเรา มีพี่เรียนอยู่ที่ มธบ.อยู่แล้ว

ขณะที่**ศ.ดร.วิรุณตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)** กล่าวว่า**วิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ เป็นห้วงนิสิตที่จะเรียนจบในปี 2551 นี้มาก มศว จึงเน้นย้ำสอนให้นิสิตสู้งานให้มากขึ้น โดยเฉพาะนิสิตสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องปรับตัวมาก ส่วนนิสิตในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบในการหางานมากนัก** ดังนั้นนิสิตที่ยังเรียนไม่จบ มศว ได้สำรวจพบว่านิสิตค่างค่าเทอมเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นจึงเตรียมหาทางแก้ปัญหาด้วยการให้นิสิตสามารถผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษารายเดือนได้ และเร่งหาทุนเรียนฟรีกระจายให้ทั่วถึงคนที่เดือดร้อนด้วย**รศ.ดร. สุขุมเฉลยทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)** ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า เห็นว่าปัญหาภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้กระทบต่อการเรียนของนักศึกษามาก เห็นว่า มสด.ต้องหามาตรการช่วยเหลือนักศึกษาได้เรียนต่อจนจบ เช่น ผ่อนผันค่างานัก เรื่องนี้คงต้องหารือสภา มสด.เร็วที่สุด